



VOLUME INTERVIEW

นวัตกรรมล่าสุด CIRCLEPLEX - 2
DARK CIRCLE SPECIALIST FOR EYES จาก GOODSKIN LABS



เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คุณเบญจมาศ กลิ่นสังข์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ GoodSkin Labs ได้เชิญผมเพื่อไปพบกับการเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด Circleplex - 2 Dark Circle Specialist for Eyes พร้อมกับการสัมภาษณ์ Dr. Paul Jarrod Frank (ดร.พอล จาร์รอด แฟรงค์) แพทย์ผิวหนังด้านความงามจากนิวยอร์ก ที่ปรึกษาเทรนด์ความงามของแบรนด์ GoodSkin Labs และผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการของ The Fifth Avenue Dermatology Surgery and Laser Center และ Shaunda Swackhamer (ชานดา สวักแฮมเมอร์) รองประธานฝ่าย Global Product Innovation ของผลิตภัณฑ์ GoodSkin Labs, Labseries, Aramis & Designer Fragrances, Beauty Bank & Idea Bank และยังเป็นหนึ่งในคณะทำงานระดับบริหารของกลุ่ม Estée Lauder โดยเธอรับผิดชอบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ GoodSkin Labs

ล่าสุด GoodSkin Labs ได้เปิดตัว Circle - 2 Dark Circle Specialist for Eyes เป็นนวัตกรรมที่ถูก

คิดค้นมาด้วยวิญญูญาณและประสบการณ์ของอาสาสมัคร 24 ชีวิต เพื่อใช้บรรเทาอาการที่ลุกลามของตาเป็นจุดๆ ทำงานอยู่ที่กลางคืนและกลางคืนของ Circleplex - 2 ที่ถูกสร้างสรรคเพื่อใช้ทำงานร่วมกับใจของธรรมชาติของผิว เพื่อต่อสู้กับปัญหาของตาใต้ดวงตา โดยมีส่วนผสมเป็นจาก the color - correcting eye cream เป็นสูตรบางเบาบำรุงผิวให้มีริ้วรอยที่ขึ้นขึ้นที่บริเวณตาและคอไคยี่ Luminox™ จากส่วนผสม Soft Focus Optics ใหม่ที่ และเนื้อสีที่จะช่วยทำให้ผิวรอบดวงตากระจ่างใสในทันที และ Night Cream ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นเนื้อครีมที่บำรุงชุ่มชื้นสูง คืนความชุ่มชื้นแก่ผิวจากส่วนผสม Fresh Effects Brightening Complex** ช่วยลดริ้วรอยของตาข่าย ดวงตาเมื่อใช้เป็นประจำ ประกอบด้วยส่วนผสมของสารสกัดจาก Phinus Mume, Physalngosine และสารสกัดจากพืชที่ทำงานร่วมกัน เพื่อการที่แก้ปัญหาของตาอีกทั้งยังเป็นสูตรที่ปลอดภัยที่คืนความชุ่มชื้นผิวจากแป้นผิวและความชุ่มชื้นในการลดริ้วรอยบนผิว และระคาย รับมือกับสัญญาณผิวที่ระคายต่างๆ

นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกันในประเภทที่ดูคือรวมกันของ Circleplex - 2 นี้จะสร้างความมั่นใจในการรับมือกับรอยดำใต้ดวงตา สดชื่นที่ดวงตาและกระจ่างใส ผิวรอบดวงตาจะดูอ่อนเยาว์ในทันที และในระยะเวลาเมื่อได้ใช้อย่างต่อเนื่อง สำหรับผลลัพธ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ Circleplex - 2 Dark Circle Specialist for Eyes จาก GoodSkin Labs นี้จะให้ความกระจ่างใสคืนคืนสู่ดวงตาที่ใส Luminox™ ที่ประกอบด้วย Mica, Titanium Dioxide, Tin Oxide, Iron Oxides ที่มีกรรมวิธี Soft Focus Optics ช่วยลดริ้วรอยของตาข่ายที่ผิวรอบดวงตากระจ่างใส พร้อมรับมือรอยดำใต้ตาที่มีอยู่แล้ว โดยทำงานร่วมกับสารสกัด เพื่อรับมือกับปัญหาของตาใต้ดวงตาจากสารสกัดจาก Phinus Mume ที่ได้จากผลของพืชชนิดนี้ โดยเป็นการทำงานตามธรรมชาติของผิว ช่วยลดริ้วรอยของตาข่ายใต้ตา อีกทั้งสารสกัดจากพืช Physo / Physalngosine ที่ช่วยบรรเทาผิวที่แห้ง ช่วยให้มีริ้วรอยที่ตื้นและคืนผิวใต้ตาให้ดูกระจ่างใต้อีกด้วยค่าที่ขึ้น และค่าในสีที่ใสเวด สารสกัดจากพืชที่และจากพืชที่

ฟอร์โคสลิ ที่เป็นสมุนไพรทรงประสิทธิภาพจะช่วยให้มีใต้อาตุกระชับ และยังทำให้ผิวยืดหยุ่นด้วย กลูโคซามีน ที่เสริมการผลัดผิวออกอย่างอ่อนโยน ผิวยืดหยุ่นดีสุดชั้น ซอนแฮร์ ทั้งปลอบประโลมผิว ด้วยคาเฟอีน สารสกัดจาก Sea Whip สารสกัดจาก สาหร่าย และสารสกัดจากใบ Aloe Barbadosis ที่ช่วยปลอบประโลมผิวบนบางรอบดวงตา รวมถึง สารสกัดจาก Poria Cocos ที่ได้จากเห็ดญี่ปุ่น ช่วย ปลอบประโลมผิวที่ถูกทำร้าย ซึ่งเป็นต้นเหตุของ รอยคล้ำ

ในส่วนผสมเพิ่มเติมของครีมกลางคืน และ คาเฟอีนพร้อมสารสกัดจาก Poria Cocos ที่ได้จาก เห็ดญี่ปุ่น ช่วยปลอบประโลมผิวที่ถูกทำร้ายซึ่งเป็น ต้นเหตุของรอยคล้ำ ซึ่งคาเฟอีนและสารสกัด จากสาหร่ายยังช่วยปลอบประโลมผิวบนบางรอบๆ ดวงตา ส่วนในด้านของการเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อให้ ผิวดูเด้งอิมันได้จากไฮโดรไมโอจูโรเนตที่จะช่วย เพิ่มความชุ่มชื้นสู่ผิวแห้งกร้าน และ Super Plumping Spheres เพิ่มความชุ่มชื้นผิวและกักเก็บไว้ ส่วน เทรซาโลสในส่วนผสมเพิ่มของครีมกลางวัน เน้น การที่บำรุงเส้นริ้ว และริ้วรอยด้วยวิตามินซี อธิทิล เฮกซาเปปไทด์ 8 ด้านส่วนผสมกลางคืนเป็นเวย์ โปรตีน วิตามินซี อธิทิล เฮกซาเปปไทด์ 8 พร้อม ช่วยฟื้นฟูบำรุงเส้นริ้วและริ้วรอย เป็นการปกป้องผิว รอบดวงตาที่ประกอบด้วยแอนตี้ออกซิแดนท์ใน ส่วนผสมของครีมกลางวัน และครีมกลางคืนมี ส่วนผสมเบบเบสตีคยูรูส ช่วยเสริมปราการไขมัน ปกป้องผิวเพื่อการป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้น

สำหรับผลพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการช่วยให้อรอย คล้ำใต้อาตุดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน รวมถึง เส้นริ้วและริ้วรอยดูลดลงอย่างสังเกตเห็นได้ จาก การทดสอบในทันที 21 คนจาก 23 คนรอยคล้ำใต้อาตุดีขึ้น เส้นริ้วและริ้วรอยลดลง หลังจาก 8 สัปดาห์ 20 คนจาก 23 คน รอยคล้ำใต้อาตุดีขึ้นอย่างชัดเจน เส้นริ้วและริ้วรอยลดลง และผลทดสอบแห่งความ พึงพอใจในทันทีจากอาสาสมัคร 100 คนเห็นว่า ผิวรอบดวงตาดูกระจ่างใสขึ้น และผิวรอบดวงตา ดูอ่อนเยาว์ลง และหลังจากใช้ไป 4 สัปดาห์สังเกตเห็นว่าผิวรอบดวงตาดูกระจ่างใสขึ้น รอยคล้ำใต้อาตุลดลง และรู้สึกว่ามีผิวรอบดวงตาดูอ่อนเยาว์ลง

สัมภาษณ์พิเศษ Dr. Paul Jarrod Frank และ Shaunda Swackhamer

คุณผอ.ตาได้เริ่มกล่าวถึงขอบเขตงานว่าเธอ เป็นคนรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของ GoodSkin Labs ในแง่ของคอนเซ็ปต์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยรวมเมื่อกับ ดร.พอล เพื่อ การตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคระดับสากล รวมถึง การประสานงานกับศูนย์การตลาด การนำเสนอโอเคีย หรือการประสานงานกับนักเคมีทางด้านเครื่องสำอาง ที่ศูนย์กลางการค้นคว้าในเรื่องเนื้อของผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมจนกระทั่งถึงการพัฒนาขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตลาด และผลลัพธ์ในห้องทดลองให้ กับกลุ่มอาสาสมัครทางด้านของความปลอดภัย ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เธอยังต้อง เดินทางไปทั่วโลก เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ของ GoodSkin Labs

และจากการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความ ต้องการในเรื่องการดูแลผิวพรรณของลูกค้า สิ่งหนึ่ง ที่พวกเขาต้องการก็คือ ในเรื่องของปัญหารอยดำ คล้ำรอบดวงตา โดยเธอได้ร่วมโครงการเพื่อพัฒนา ค้นคว้าผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการ ของกลุ่มลูกค้ากับ ดร.พอล ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในเรื่องการดูแลผิวพรรณ ที่มีผลต่อคนในหัวทุกมุมโลก ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ และเป็นหนทางที่สำคัญใน การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าของ GoodSkin Labs

ในเรื่องของการมีปัญหารอยดำคล้ำรอบๆ ดวงตา ผลิตภัณฑ์ Circleplex - 2 Dark Circle Specialist for Eyes จึงเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ที่เคียงคู่ร่วมกันเป็น หนึ่งเดียว สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งกลางวัน และกลางคืน เพื่อแก้ปัญหารอยดำคล้ำรอบดวงตา โดยมีความแตกต่างกับระหว่าง 2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ กลางวันและกลางคืนในแง่ของส่วนผสม เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สำหรับช่วงกลางวันนั้นจะคล้ายกับ พวกเมคอัพ ที่ช่วยเสริมสร้างความกระจ่างใสในทันที รอบๆ ดวงตา ราวกับเป็นคอนซีลเลอร์ พร้อมกับ ให้ความชุ่มชื้นในช่วงกลางวัน

ส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับกลางคืนจะมีความ แตกต่างกันของส่วนผสม และเนื้อของผลิตภัณฑ์ ในแง่ของการดูแลปลอบประโลมผิว พร้อมเพิ่มความ ชุ่มชื้นให้ผิวที่มีความจำเป็นในส่วนหรือริ้วรอย และ การปกป้องผิวรอบดวงตาที่มีความอบบาง นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบความพึงพอใจจากอาสาสมัครจำนวน 100 คน ทั้งกลุ่มเอเชียและคอเคเซียน ซึ่งก็ได้ ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจเหมือนกันทั้งสองกลุ่ม เมื่อพูดถึงบทบาทที่เกี่ยวกับการสื่อสารกรรม ความงามซึ่งได้รับความนิยมนอย่างมากภายในปัจจุบัน

ทั่วโลก โดยเฉพาะในเมืองไทย ดร.พอล ได้เสริมว่า ตลาดศัลยกรรมความงามนั้นจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับจะมีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ ความงาม และได้รับความสนใจทั้งในกลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มอายุน้อย แต่ก็ยากที่จะบอกถึงความชัดเจน ในแง่ของแนวโน้มต่อไปในอนาคต ว่าอะไรจะมี บทบาทมากที่สุดสำหรับเรื่องนี้ และอะไรจะทำให้ ได้ผลลัพธ์มากที่สุด หรือมีการควบคุมในแง่ของความ ปลอดภัยได้แค่ไหน ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของสื่อที่จะต้อง นำเสนอความจริงให้กระจ่าง ทางด้านข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมความงามในทุกๆ รูปแบบ ดร.พอลยังมีความเห็นอีกว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือ

ให้คำนึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุด โดยคน ส่วนใหญ่มักจะมองข้ามถึงความสำคัญของส่วนนี้เป็ มมองเพียงว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและมีความปลอดภัย โดยลืมนึกถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่อา สาระโรคติดเชื้อบนใบหน้า เพื่อเป็นการแก้ปัญหา เท่านั้น เขาอยากแนะนำให้มีการดูแลด้านผิวพรรณ ที่เรียบง่ายที่สุดและมีความปลอดภัยมากกว่า โดยเริ่มจากการดูแลตัวเองให้ดี ทั้งในเรื่องการกิน อาหาร การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตที่ไม่ทำให้เกิด ปัญหาที่มีผลต่อเนื่องในเรื่องของผิวพรรณ เขายัง ได้เสริมถึงตัวผลิตภัณฑ์ Circleplex - 2 Dark Circle Specialist for Eyes ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม กับคนทุกวัย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยดำคล้ำ รอบดวงตาที่เขียนไปด้วยประสิทธิภาพ

ส่วนในอนาคตทาง GoodSkin Labs ก็มีการ วางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจอีก หลายตัวด้วยกันในหลากหลายความแตกต่าง เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และเป็น ไปตามแนวทางใหม่ๆ ในแง่ทางการแพทย์ที่ผสมผสาน ไปด้วยเทคโนโลยีล่าสุด จากการศึกษาทางชีววิทยาของ ช่องแอสเซลล์ ลอเคอร์ เพื่อจะได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเกี่ยวกับความงาม อย่างสมบูรณ์แบบในเรื่องของผิวพรรณให้กับกลุ่ม ผู้บริโภคของ GoodSkin Labs อย่างเช่นในเรื่องของ ความสม่ำเสมอของโทนสีผิว ผิวที่ถูกกระจ่างใสอย่าง สุขภาพดี หรือในเรื่องของสีผิวที่ดูหมองคล้ำ รุขรუნ และปัญหาการสูญเสียความยืดหยุ่นของผิว ผิวที่ดู หย่อนยานซึ่งเป็นปัญหาของคนทั่วโลก โดยการนำ เสนอส่วนผสมล่าสุดทางารค้นคว้าทางด้านทางการแพทย์ นับเป็นการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวพรรณที่สมบูรณ์แบบอย่างไม่มีวันจบ

ซึ่งสำหรับคุณผอ.งานตาแล้ว เธอชอบผลิตภัณฑ์ Smooth - 365™ Intensive Clarity & Smoothing

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก GoodSkin Labs ที่คุณปรารถนา และรอพบได้เร็วไว้



Peptide Serum เพราะช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียน กระชับ และดูผิวกระจ่างใส อ่อนกว่าวัย หรือผลิตภัณฑ์ Z-PORE™ Instant Pore Refiner ที่จะช่วยดูแลปัญหา เรื่องรูขุมขน มีเนื้อบางเบา ง่ายต่อการใช้ เพียงใช้ ในตอนเช้าก่อนแต่งหน้า โดยใช้ร่วมกับ Smooth-365™ เพื่อความกระจ่างใสของโทนสีผิว สำหรับ คนไทย ดร.พอล แนะนำให้ใช้ Z-Pore ที่จะช่วย แก้ปัญหาในเรื่องรูขุมขน เพราะเป็นปัญหาสำคัญ ของคนไทยส่วนใหญ่

รวมถึงผลิตภัณฑ์ Equinol Dark Spot Concentrate เป็นที่รู้ดีมีชื่อเสียงสำหรับกลางวันและกลางคืน เพื่อรับมือกับจุดด่างดำ และปกป้องผิวจากการเกิดและ จุดด่างดำใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของคนไทยอีก ปัญหาหนึ่ง การใช้การบำบัดโดยใช้เลเซอร์นั้นเป็น หนทางที่ค่อนข้างเสี่ยงโดยเฉพาะกับผิวดอกเอเชีย เพราะอาจเกิดอาการระคายเคือง รอยไหม้ที่ผิวซึ่ง ต้องใช้เวลาพักฟื้นผิวถึง 2 อาทิตย์และไม่สามารถ ถูกแสงแดดแรงได้ เพราะจริง ๆ แล้วสามารถแก้ไข ปัญหาโดยเริ่มดูแลผิวพรรณของคุณอย่างปลอดภัยและ ง่าย ๆ โดยใช้ Z-PORE™ ที่จะให้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัย และยาวนานมากกว่าการตัดสินใจทำเลเซอร์ในเรื่อง ปัญหาของรูขุมขน เพราะสำหรับผิวดอกเอเชียการ พยายามรักษาผิวหลังจากการทำเลเซอร์จะใช้เวลานาน และยังเสี่ยงอีกด้วย

แม้แต่การแก้ไขความหย่อนยาน ยกกระชับ ผิวหน้าด้วยเทคนิคใหม่ๆ อย่างเช่นการร้อยไหมทอง หรือไหมละลาย ก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงได้เช่นกัน โดยเฉพาะการร้อยไหมทองนั้น ดร.พอล ได้แก้ไข เทคนิคนี้กับคนไข้ของเขามานานแล้ว เพราะอาจ ทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ ซึ่งเขาคิดว่าเทคนิคนี้ใ

อีก 5 ปีข้างหน้า อาจไม่เป็นที่ยอมรับกันแล้ว เขา ยังย้ำเน้นถึงการให้เริ่มต้นจากความปลอดภัยและ เรียบง่าย โดยการดูแลด้วยผลิตภัณฑ์จาก GoodSkin Labs เพียงเริ่มต้นทดลองใช้เพียงหนึ่งหรือสอง ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่คุณจะพึงพอใจ

การที่จะมีผิวพรรณที่ดูดีนั้นต้องเริ่มจากการ ดูแลตัวเอง เน้นทั้งในเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ชีวิต การผ่าตัดศัลยกรรมไม่ใช่ทางออก ที่ดีเสมอไปในแง่ของการได้เป็นเจ้าของผิวพรรณที่ดี ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เราขอไปคือ Exten-10™ Instant Youth Boosting Moisturizer SPF15 เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์สูตรเข้มข้นที่มอบความชุ่มชื้น และ ปกป้องผิวจากแสงแดด พร้อมเอสพีเอฟ 15 ซึ่ง สำคัญมากกว่าการดูแลผิว สำหรับกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ของ GoodSkin Labs นั้นเขาแนะนำให้เริ่มดูแลผิว พรรณด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพราะเป็นวิธีที่ปลอดภัย และเรียบง่ายที่สุด

เริ่มจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวของ GoodSkin Labs แล้วค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นตามความ ต้องการของตัวเองและผิวของคุณ โดยจะเห็นผล ได้ในเวลา 4, 6 หรือ 8 สัปดาห์ ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ในการดูแลผิวอย่างฉลาด และต้องมีความอดทน ในเรื่องของอาการระคายเคืองที่เกิดขึ้น พร้อม ความปลอดภัย รวมถึงความพอใจในการเลือก ผลิตภัณฑ์ที่คุณจะใช้ เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ที่คุณต้องการ ซึ่งจะเห็นผลลัพธ์ที่นำพาใจ ในแต่ละ ผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกใช้ เพราะเมื่อได้ทดลองใช้แล้ว ก็จะติดใจ และกลับมาใช้อีก

จากส่วนผสมใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ GoodSkin Labs อย่างเช่น

ผลิตภัณฑ์ Circleplex - 2 Dark Circle Specialist for Eyes ที่เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่จะตอบใจให้กับ ผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหารอยดำใต้ขอบดวงตา โดย ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ทุกๆ วันจนเห็นผลลัพธ์ ที่คุณพึงพอใจ และยังมียี่ห้อหลากหลายผลิตภัณฑ์ ที่คุณเลือกใช้ เพราะถึงแม้ว่าคุณจะใช้วิธีการ การศัลยกรรมความงามใดๆ ก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ การดูแลภายหลังเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มาอยู่ กับคุณอย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญก็คือ สื่อทางด้านความงามต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่อง ของการดูแลผิวพรรณ ภายใต้อิทธิพลของความ ปลอดภัยและถูกต้อง เป็นการให้ข้อมูลการศึกษา ทางด้านการรักษาผิวพรรณที่คำนึงถึงความปลอดภัย และนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด

ดร.พอล ยังได้ทิ้งท้ายถึงแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่อง ความงาม และการดูแลผิวในอนาคตจะเป็นการ ทำให้มีความคงกระพันมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องพึ่ง การศัลยกรรมผ่าตัด หรือการฉีดสารเข้าไปในผิวหนัง ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของเหล่าบรรดาหมอผิวหนังทั่วโลก ที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดที่สุด ในแง่ของ การค้นคว้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ของ เรื่องการดูแลผิว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าต่อไปในอนาคต

พบกับนวัตกรรมใหม่ เพื่อแก้ไข ลดเลือน รอยคล้ำใต้ขอบดวงตาอย่างมีประสิทธิภาพของ Circleplex - 2 Dark Circle Specialist for Eyes จาก GoodSkin Labs ได้ที่เคาน์เตอร์ของ GoodSkin Labs ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั่วไป ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2556 นี้... ▼